

Số: 03 /BC-BCĐ

Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2025

## BÁO CÁO

### Tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025

Kính gửi: Bộ Công an

## I. TÌNH HÌNH CHUNG

### 1. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy

Trong năm 2024, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới, trong nước và thành phố Hải Phòng vẫn diễn biến phức tạp do có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, hệ thống giao thông, là một trong những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao mà tội phạm ma túy có thể lợi dụng để tổ chức các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

- Hoạt động thâm lậu ma túy vào, qua Hải Phòng

+ Tuyến đường bộ: Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên ngoài vào địa bàn thành phố tập trung trên các tuyến đường bộ. Heroine chủ yếu được vận chuyển từ các tỉnh trên tuyến Tây Bắc và Tây Nam; ma túy tổng hợp được vận chuyển từ các tỉnh phía Nam và Tây Bắc về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các địa phương khác và nước ngoài để tiêu thụ.

+ Tuyến hàng không, tuyến bưu điện: Các đối tượng phạm tội về ma túy tiếp tục lợi dụng để vận chuyển ma túy bằng hình thức chuyển phát nhanh và ký gửi hàng hóa với nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng các thông tin người gửi, người nhận giả, thông qua các công ty, cơ sở kinh doanh chuyển phát nhanh để vận chuyển ma túy...<sup>1</sup>.

+ Tuyến đường biển: Hải Phòng có hệ thống cảng biển hoạt động với quy mô lớn, đặc biệt là có cảng nước sâu có thể vận chuyển hàng hóa đi đến tất cả các cảng biển trên thế giới... Tiềm ẩn nguy cơ cao việc tội phạm ma túy lợi dụng sự thông thoáng của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển ma túy với số lượng lớn bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

- Về phương thức, thủ đoạn hoạt động

<sup>1</sup> Vụ việc điển hình: Ngày 28/02/2024, Công an thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không để vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ các nước Châu Âu về Việt Nam tiêu thụ, bắt 03 đối tượng. Thu giữ: 17,9 kg MTHH.



+ Đối tượng buôn bán ma túy dùng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng như: Lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không, bưu điện (cho ma túy vào các hộp kim loại, ngụy trang vỏ bọc bên ngoài là các hộp phô mai, thực phẩm chức năng; làm các thanh nẹp gỗ có khoảng rỗng, mang ma túy đã được chia nhỏ cho vào khoảng rỗng của các thanh gỗ, gia cố các thanh gỗ đó lại thành vỏ kiện hàng để chứa hàng hóa...); bằng đường bộ (cất giấu ma túy trong xe ô tô cá nhân, chỗ kín trong cơ thể...). Hành vi phạm tội được thực hiện chặt chẽ, có tổ chức, phân công cho từng đối tượng trong đường dây thực hiện từng công đoạn khác nhau vô cùng tinh vi (phân công người đứng tên, người nhận đơn, nhận hàng, người vận chuyển, trả tiền cho từng dịch vụ vận chuyển...). Thường xuyên thay đổi quy luật, phương tiện vận chuyển, tuyến đường đi, sử dụng địa chỉ, tên giả, số điện thoại không chính chủ... Có sự cấu kết móc nối với tội phạm hình sự, tội phạm kinh tế, chúng triệt để lợi dụng các kẽ hở của pháp luật, ngụy trang bằng các vỏ bọc hợp pháp, làm bình phong cho hoạt động phạm tội gây nhiều khó khăn trong công tác sàng lọc, phát hiện tội phạm.

+ Việc tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp; các đối tượng lợi dụng hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (quán bar, karaoke...) để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; một số chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT tiếp tay, chứa chấp, thậm chí trực tiếp tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Do lực lượng Công an tấn công xóa phá, các đối tượng đang có xu hướng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng.

+ Hoạt động bán lẻ ma túy ngày càng tinh vi và có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Đáng chú ý, tội phạm ma túy đã triệt để lợi dụng sự tiến bộ của khoa học - công nghệ để phạm tội, trao đổi qua mạng internet, mạng xã hội (facebook, zalo, viber, Telegram...) để liên lạc, giao dịch và quảng cáo mua bán ma túy trên các nhóm kín, sử dụng thẻ ngân hàng quốc tế để thanh toán, giao dịch ma túy<sup>2</sup>. Tình hình vi phạm pháp luật về ma túy tại địa bàn có khu công nghiệp, dự án tập trung đông người lao động ngoại tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp.

- Về loại ma túy: Loại ma túy được phát hiện bắt giữ trên địa bàn thành phố chủ yếu là ma túy tổng hợp (Methamphetamine, MDMA, Ketamine), Heroine và cần sa<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Trong quá trình điều tra đã phát hiện 390 vụ = 871 đối tượng lợi dụng không gian mạng để liên lạc, trao đổi thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó triệt phá 01 chuyên án bắt 04 đối tượng lợi dụng không gian mạng (sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân) để quảng cáo, công khai bán trái phép chất ma túy.

<sup>3</sup> **Đáng chú ý:** Đã phát hiện bắt giữ 20 vụ/74 đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ là các chất ma túy mới được trộn vào các loại thảo mộc, đồ uống... 4



- Về đối tượng phạm tội: Đối tượng phạm tội chủ yếu là nam giới, tập trung ở độ tuổi từ 18 tuổi đến 45 tuổi, đa số các đối tượng phạm tội không có nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định.

## 2. Tình trạng sử dụng trái phép ma túy, người nghiện ma túy

Tính đến ngày 14/12/2024, trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có 4.979 người nghiện các chất ma túy<sup>4</sup>. Hầu hết số người nghiện trong độ tuổi lao động, không có việc làm hoặc việc làm không ổn định, thời vụ. Xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng, tạo ra ảo giác mạnh và kéo dài, đối tượng sử dụng ma túy không kiểm soát được nhận thức và hành vi, có nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật, gây hệ lụy lớn cho gia đình và xã hội.

## 3. Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

Chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới”... tạo chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương. Đến nay, trong tổng số 217 xã, phường, thị trấn có 04 xã, phường không có tệ nạn ma túy, chiếm 1,8%<sup>5</sup>.

# II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG MA TÚY

## 1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

Ngay từ đầu năm 2024, Thành ủy, UBND thành phố và Ban chỉ đạo 799 thành phố đã tập trung chỉ đạo, ban hành các kế hoạch sát với diễn biến tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố, chỉ đạo giải quyết cơ bản những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, gắn với chỉ đạo tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy”, trong đó:

- Quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an (nay đồng chí là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng) tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 và ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, sáng ngày 09/5/2024, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố chủ động phối hợp, làm việc với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an để thống nhất, xác định mục tiêu thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy”. Trước đó, để tập trung rà soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma

<sup>4</sup> Trong đó: Tại Trại tạm giam: 05; tại Cơ sở cai nghiện ma túy: 1.154; tại cộng đồng: 3.400.

Phân tích cụ thể:

- Về Giới tính: Nam: 4.891; Nữ: 88.

- Về Độ tuổi: Dưới 16 tuổi: 15; Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18: 11; Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi: 918; Trên 30 tuổi: 4.035.

- Về Nghề nghiệp: Có nghề: 1.983; Không nghề: 2.996.

- Về đặc điểm nhân thân: Có tiền án: 991; có tiền sự: 526.

<sup>5</sup> Xã Việt Hải, xã Gia Luận, xã Hiền Hào thuộc huyện Cát Hải; Xã Du Lễ thuộc huyện Kiến Thụy. p



túy, làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và dự kiến các nhiệm vụ để tập trung thực hiện mục tiêu, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản báo cáo, đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy<sup>6</sup>; đồng thời chỉ đạo tổ chức sơ kết và tổ chức hội nghị đánh giá toàn diện 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị<sup>7</sup> (trước khi có chỉ đạo của Trung ương), trong đó giao Đảng ủy Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các Ban cán sự đảng, đảng đoàn; các ban của Thành ủy; các đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung rà soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và dự kiến các nhiệm vụ... qua đó tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu đã đề ra.

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản đã đề ra, đồng thời ban hành các văn bản nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới<sup>8</sup>, gắn với triển khai có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 và các Đề án, dự án về phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2024 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an<sup>9</sup>. Chỉ đạo sơ kết 02 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021<sup>10</sup>.

- Chỉ đạo triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-BCA-BGDĐT, ngày 22/01/2024 phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào

<sup>6</sup> Thành ủy ban hành văn bản số 1268-CV/TU ngày 03/4/2024 về việc phối hợp chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

<sup>7</sup> Thành ủy ban hành văn bản số 1255-CV/TU ngày 19/3/2024; UBND thành phố ban hành văn bản số 1826/VP-NCKTGS ngày 21/3/2024 chỉ đạo đánh giá sơ kết 05 kết quả thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị.

<sup>8</sup> **Đã ban hành các văn bản chỉ đạo:** (1) Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 05/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an thành phố Hải Phòng năm 2024; (2) Kế hoạch số 11/KH-BCĐ ngày 01/02/2024 của Ban Chỉ đạo 799 thành phố về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024; (3) Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 01/02/2024 của Ban Chỉ đạo 799 thành phố về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; (4) Kế hoạch số 26/KH-BCĐ799 ngày 20/02/2024 của Ban Chỉ đạo 799 thành phố về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố năm 2024; (5) Quyết định số 25/QĐ-BCĐ, ngày 13/3/2024 của Ban Chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng về việc công nhận địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2023 đã chuyển hóa thành công và lựa chọn địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2024; (6) Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 21/3/2024 của UBND thành phố về triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; (5) Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

<sup>9</sup> Ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 14/6/2024 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trên địa bàn TP Hải Phòng.

<sup>10</sup> Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 29/5/2024 của UBND thành phố.



tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030<sup>11</sup>.

- Thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch<sup>12</sup> chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và các đơn vị chức năng tổ chức các nhiệm vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên; giảm số lượng thanh, thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần xây dựng thể hệ thanh, thiếu niên phát triển toàn diện; có lý tưởng cách mạng; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị ma túy, công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới; tăng cường thực hiện công tác quản lý người sử dụng ma túy trái phép, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy; ban hành Quyết định giao chỉ tiêu đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại các Cơ sở cai nghiện ma túy năm 2024<sup>13</sup>; tạo điều kiện, chính sách thuận lợi cho người nghiện các chất ma túy tham gia các chương trình cai nghiện, đặc biệt là cho người nghiện tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện. Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về: (1) Quy định chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tập trung và viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập<sup>14</sup>; (2) Chính sách hỗ trợ một số lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tổ chức tham gia ý kiến đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đề nghị của Bộ Công an trong xây dựng: (1) Tiêu chí xác định địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn không ma túy; (2) Chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng, chống, nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy.

- Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố và các cấp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, UBND thành phố, trong đó tập trung vào chỉ đạo tăng

<sup>11</sup> Ban hành Công văn số 24/BCĐ-NCKTGS, ngày 13/3/2024 của Ban Chỉ đạo 799 thành phố về việc triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030.

<sup>12</sup> Ban hành kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 21/3/2024.

<sup>13</sup> Ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 về việc giao chỉ tiêu đưa người nghiện đi cai nghiện ma túy bắt buộc tại các Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố năm 2024;

<sup>14</sup> Ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND, ngày 04/9/2024 của UBND thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chính sách hỗ trợ cho công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố.



cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các Sở, ban, ngành đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; đồng thời chỉ đạo triển khai làm tốt công tác truyền thông về phòng, chống ma túy và phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, khắc phục những tồn tại theo báo cáo của Đoàn Giám sát của Ủy ban Xã hội - Quốc hội khóa XV<sup>15</sup>...

- Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các quận, huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, các chương trình, dự án đề ra, lồng ghép với các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp với các cơ quan Thường trực triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Y tế..., trong đó:

+ Công an thành phố với vai trò là Cơ quan Thường trực:

Đã tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức các nhiệm vụ công tác trọng tâm, gắn với triển khai các biện pháp công tác phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện<sup>16</sup>, trọng tâm là triển khai thực hiện Luật phòng, chống ma

<sup>15</sup> Ban hành văn bản số 388/UBND-VX ngày 28/02/2024.

<sup>16</sup> Một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nổi bật:

- Ban hành các văn bản: (1) Kế hoạch Phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố năm 2024; (2) Ban hành 02 văn bản tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý Đảng viên, CBCS phòng ngừa vi phạm liên quan đến ma túy; (3) Ban hành 03 văn bản chỉ đạo công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy; (4) Công văn số 80/CAHP-PC06 ngày 19/01/2024 về tăng cường thực hiện công tác chính sách xã hội với người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện và đối tượng có biểu hiện loạn thần "ngáo đá"; (5) Kế hoạch số 73/KH-CAHP-PC04 ngày 21/3/2024 về tổ chức tuyên truyền về phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024; (6) Kế hoạch số 105/KH-CAHP-PC04-PV01 ngày 18/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trong lực lượng CATP Hải Phòng; (7) Kế hoạch số 125/KH-CAHP-PC04-PV01 ngày 22/5/2024 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 do Thủ tướng phát động từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024; (8) Công văn số 495/CAHP-PC04, ngày 30/5/2024 về triển khai kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; (9) Kế hoạch số 111/KH-CAHP-PC04, ngày 26/4/2024 về triển khai Chi thị số 01/CT-BCA ngày 13/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới của hệ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hải Phòng; (10) Công văn số 1081/CAHP-PC04 ngày 23/9/2024 của Công an thành phố về chấn chỉnh công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa vi phạm liên quan đến ma túy; (11) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả: Kế hoạch số 135/KH-CAHP-PC04 ngày 14/8/2023 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy tại địa bàn có khu công nghiệp, dự án tập trung đông người lao động ngoại tỉnh; Công văn số 505/CAHP-PV01 ngày 15/8/2023 của Giám đốc CATP về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý tội phạm tổ chức, chứa chấp, cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. (12) Ban hành 04 văn bản thông báo phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy và các chất ma túy mới xuất hiện trên địa bàn.



túy năm 2021 và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống ma túy năm 2021; thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2021 - 2025 của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND thành phố đảm bảo tiến độ, chất lượng<sup>17</sup>. Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống ma túy gắn liền với truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đồng thời chỉ đạo toàn lực lượng triển khai đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đặc biệt là tổ chức ra quân, thực hiện vượt các chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy từ ngày 15/10/2023 đến ngày 14/02/2024, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao.

Trong công tác phòng ngừa và đấu tranh, đã làm tốt công tác nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Chủ trì, phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện, ngăn chặn tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các vũ trường, quán karaoke nhằm phát hiện, ngăn chặn không để tái diễn tình trạng thanh thiếu niên và các đối tượng lợi dụng tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy; chủ động phối hợp với các ngành chức năng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và cơ sở cai nghiện bắt buộc và bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện. Chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy...

Đã chủ động tham mưu, phối hợp tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ “*Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy*” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố; trong đó, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tổng rà soát<sup>18</sup>, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong xây dựng Đề

<sup>17</sup> Chủ trì nghiên cứu, phối hợp tham gia ý kiến dự thảo: (1) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030; (2) Quyết định ban hành tiêu chí xác định địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, địa bàn không ma túy; (3) Rà soát, kiến nghị đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống ma túy...

<sup>18</sup> Ban hành 04 văn bản chỉ đạo: (1) Công văn số 394/CAHP-PC04 ngày 16/4/2024 về tổng rà soát, đánh giá thực trạng, giải pháp phòng, chống ma túy để thực hiện mục tiêu “*Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy*”; (2) Kế hoạch số 153/KH-CAHP-PC04, ngày 13/9/2024 về rà soát người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố (3) Kế hoạch số 173/KH-CAHP-PC04, ngày 14/10/2024 về tổng rà soát người nghiện ma túy; (4) Công văn số 1187/CAHP-PC04, ngày 16/10/2024 về kiểm tra, rà soát đối tượng Methadone...



án, đề ra lộ trình từng bước để thực hiện mục tiêu “xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy”, đến nay, Công an thành phố đã trình UBND thành phố Đề án<sup>19</sup>, trình Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố<sup>20</sup> để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ban hành Nghị quyết về “xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy”.

+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Cục Hải quan thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng gắn với công tác phòng, chống ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng về ma túy, nhất là số người nghiện ma túy tại địa bàn biên giới biển, hải đảo, cửa khẩu cảng Hải Phòng, đồng thời phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách<sup>21</sup>.

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động tham mưu trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND, ngày 19/7/2024 về quy định chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tập trung và viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 06 văn bản chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ (01 Quyết định, 01 Tờ trình, 03 Công văn, 01 kế hoạch)<sup>22</sup>; đồng thời ban hành trên 15 văn bản chỉ đạo các đơn vị chức

<sup>19</sup> Ban hành Tờ trình số 2889/TTr-CAHP-PV01, ngày 17 tháng 10 năm 2024.

<sup>20</sup> Ban hành Tờ trình số 3083/TTr-CAHP-PV01, ngày 02 tháng 11 năm 2024.

<sup>21</sup> **Kết quả nổi bật:**

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng: Phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai thực hiện Đề án: “Xây dựng xã, phường, thị trấn, cụm dân cư, tổ dân phố không có tệ nạn ma túy”. Phối hợp quản lý 372 người nghiện các chất ma túy thuộc 26 địa bàn khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng. Cục Hải quan TP Hải Phòng: Tổ chức thực hiện nghiêm Quy trình phát hiện, ngăn chặn, xử lý vụ việc mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan; ban hành kế hoạch kiểm soát xuất, nhập khẩu tiền chất ma túy và các văn bản chỉ đạo theo hướng dẫn. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1: Tiếp tục triển khai hiệu quả các Chương trình kế hoạch phòng, chống ma túy đã đề ra. Phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 09 vụ/17 đối tượng phạm tội về ma túy (trong đó chủ trì 02 vụ); thu giữ 1940 ml Methadone, 120,9 gam Mathamphetamine; 48,65 gam Ketamin; 390,6 gam MDMA, 683,13 gam heroin, 49,65 gam cần sa, 01 súng, 34 triệu đồng.

<sup>22</sup> **Tham mưu UBND thành phố ban hành:** (1) Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 về việc giao chỉ tiêu đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc tại các Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố năm 2023; (2) Công văn số 254/UBND-VX ngày 05/02/2024 gửi các Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Công an, Quốc phòng về việc xin ý kiến Hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị quyết; (3) Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 02/5/2024 báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết; (4) Công văn số 388/UBND-VX ngày 28/02/2024 về việc thực hiện báo cáo giám sát số 1731/BC-ĐGS của Đoàn Giám sát Ủy ban Xã hội của Quốc hội; (5) Công văn số 615/UBND-VX ngày 25/3/2024 về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập. (6) Kế hoạch số 212/KH-UBND, ngày 04/9/2024 của UBND thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố.



năng tăng cường hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; công tác quản lý sau cai nghiện ma túy; phối hợp làm tốt công tác quản lý học viên, giữ vững ổn định an ninh, trật tự các cơ sở cai nghiện, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ...

+ Các sở, ban, ngành chức năng thành phố tập trung làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo chức năng...<sup>23</sup>

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố... chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy thiết thực; tổ

<sup>23</sup> **Kết quả nổi bật của một số đơn vị:**

- Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng đã ban hành 23 kiến nghị liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy, cai nghiện ma túy.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Tham mưu xây dựng dự toán kinh phí, bố trí nguồn vốn cho các dự án; vận động tài trợ phục vụ nhiệm vụ phòng, chống ma túy và thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, quyết toán kinh phí theo quy định...

- Sở Y tế: Tham mưu, phối hợp với Công an thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế phối hợp số 01/QC-SYT-CATP-LĐT BXH, ngày 25/5/2024 về phối hợp quản lý các cơ sở điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Sở Tư pháp: (1) Phối hợp chủ động với các đơn vị chức năng tham gia ý kiến dự thảo các Nghị quyết về: Chính sách hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ cho công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố - Hội đồng nhân dân đã ban hành Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024; (2) Ban hành 02 kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030; (3) Phối hợp thẩm định khoảng 30 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch/ Phó Chủ tịch UBND thành phố về trật tự ATGT đối với trường hợp sử dụng ma túy khi tham gia giao thông; (4) Tổ chức 25 đợt trợ giúp pháp lý tại cơ sở, thu hút 1.500 người dân tham gia; (5) tham gia tố tụng 210 vụ án liên quan đến tội phạm ma túy

- Sở Nội vụ: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội. Tham mưu UBND thành phố giao, điều chỉnh bổ sung biên chế, số người làm việc năm 2024 trong các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội... Thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch công chức, viên chức lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND thành phố quản lý giai đoạn 2020 - 2025 và 2026 - 2031 đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024, thực hành công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử, giải quyết nhanh và dứt điểm các vụ án về ma túy theo đúng quy định. Chất lượng xét xử được đảm bảo, không có vụ án nào để quá hạn theo luật định, không có vụ án nào xử oan sai hay bỏ lọt tội phạm, không có vụ án nào bị cải sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; các vụ án ma túy đưa ra xét xử nghiêm minh, không có bị cáo nào được hưởng án treo. Tòa án nhân dân cấp quận, huyện đã giải quyết, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 912/971 đối tượng bảo đảm đúng quy định (Trong đó: Về độ tuổi, từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi: 01 trường hợp; từ 18 tuổi trở lên: 911 trường hợp. Thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Từ 06 đến 12 tháng: 76 trường hợp; từ 12 tháng đến 24 tháng: 836 trường hợp. Về giới tính: Nam: 910 trường hợp; nữ: 02 trường hợp).

- Sở Giáo dục và Đào tạo: (1) Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025" trên địa bàn thành phố; Dự án "Phòng, chống tội phạm trong học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". (2) Triển khai kế hoạch phối hợp số 1002/KHPH-CATP-SGDĐT, ngày 10/4/2024 giữa Công an thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030. (3) Triển khai 04 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

- Sở Văn hóa và Thể thao: Tham mưu triển khai các nội dung nâng cao chất lượng các mô hình phong trào; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, phối hợp với các cơ quan liên ngành tăng cường công tác phòng, chống ma túy.



chức triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy với nhiều hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình từng địa bàn; duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình điểm về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với nhiều hoạt động phù hợp theo tình hình thực tế tại địa phương và tìm ra nhiều giải pháp, mô hình thiết thực mang lại nhiều hiệu quả, tác động sâu rộng đến nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên; tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên về tác hại của ma túy cũng như pháp luật phòng, chống ma túy; sơ kết, đánh giá các mô hình Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và HIV/AIDS<sup>24</sup>.

## 2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

Các đơn vị chức năng đã xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy như: Tổ chức mít tinh,

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí thành phố, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet tăng cường công tác tuyên truyền, truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống ma túy; kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên mạng Internet...

- Sở Công thương: Ban hành 05 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất công nghiệp, gắn với công tác phòng, chống ma túy. Ban hành hướng dẫn các doanh nghiệp về một số quy định của pháp luật trọng hoạt động liên quan đến tiền chất công nghiệp (văn bản số 2117/SCT-KT ngày 13/6/2024). Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trong hoạt động hóa chất, tiền chất công nghiệp đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và trên địa bàn quận, huyện thuộc phạm vi quản lý (văn bản số 2110/SCT-KT ngày 13/6/2024). Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức 02 đợt kiểm tra liên quan đến tiền chất công nghiệp.

- Sở Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch, nhà hàng, cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống ma túy...

### <sup>24</sup> Kết quả nổi bật của một số đơn vị:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng: Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống ma túy trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố; tăng cường vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát triển mô hình các câu lạc bộ, nhóm tự quản, đội thanh niên xung kích; tổ chức giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, người nghiện, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư.

- Hội Cựu Chiến binh thành phố: Xây dựng Nghị quyết về lãnh đạo công tác Hội năm 2024, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp tham gia với các lực lượng phòng, chống ma túy trên địa bàn... Nghị quyết được triển khai tới các Cơ quan thành Hội và 25 cấp hội trên cơ sở để quán triệt, tổ chức thực hiện.

- Liên đoàn Lao động thành phố: Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS... Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ”; tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về công tác phòng, chống ma túy...

- Hội Nông dân thành phố: Ban hành kế hoạch chỉ đạo Hội Nông dân các quận, huyện phối hợp chặt chẽ trong tổ chức lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phòng, chống ma túy, nâng cao chất lượng các phong trào xây dựng làng, tổ dân phố, gia đình văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, trang bị những kiến thức, kỹ năng; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội và đội ngũ tuyên truyền viên.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: Chỉ đạo đưa nội dung phòng, chống ma túy vào nội dung ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị: Đưa chỉ tiêu “Hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp đỡ ít nhất 01 người có tiền bộ: Phụ nữ hoàn lương, mãn hạn tù trở về tái hòa nhập cộng đồng” gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội về tuyên truyền, hỗ trợ tạo việc làm...



tập huấn, phổ biến, tuyên truyền kiến thức, biên soạn và phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình, các chuyên trang, chuyên mục phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thời gian qua đã có sự đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp... qua đó đã huy động được sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành, đông đảo quần chúng và nhiều nhóm đối tượng; nhiều mô hình tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy có hiệu quả được triển khai nhân rộng... kết quả nổi bật là:

- Các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố đã phối hợp với các ngành, các cấp, các địa phương tham mưu, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các mô hình liên kết, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong phòng, chống ma túy nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy trong học đường, phòng chống hiệu quả các đối tượng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện để sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy. Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố tập trung tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm sát ma túy trong tình hình mới và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của các lực lượng chức năng thành phố... Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy được chỉ đạo hướng về cơ sở với nhiều nội dung đa dạng, bám sát chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố trong triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy...<sup>25</sup>. Đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng đăng 651 tin, bài, viết, 900 ảnh; xây dựng 26 phóng sự chuyên đề, 02 buổi tọa đàm; tổ chức 366 buổi tuyên truyền cho gần 208.040 lượt người; phát 31.500 tờ rơi; đề xuất Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 08 cá nhân. Riêng tại hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng Bằng khen đối với 07 tập thể và 08 cá nhân trong Công an thành phố.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị chức năng viết 75 tin, bài, đưa 21 tin tổng hợp, đăng 11 văn bản quy phạm pháp luật và các hoạt

---

- Thành đoàn Hải Phòng: Đã ban hành 07 văn bản chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ. Chỉ đạo duy trì tổ chức tiếp nhận học viên cai nghiện tập trung tại Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh.

<sup>25</sup> **Nổi bật là:** (1) Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Phòng, chống ma túy 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 350 cán bộ các đơn vị chức năng thành phố; tổ chức 02 buổi tọa đàm phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng về chủ đề Hiểm họa của bóng cười đối với giới trẻ và Báo động tội phạm ma túy thời kỳ công nghệ 4.0; tổ chức 07 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy cho gần 7.400 lượt người. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị chức năng, tổ chức thành công cuộc thi “Trường học không ma túy” tại địa bàn thành phố Hải Phòng.



động tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trên website của Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội... qua đó đã có trên 119.200 lượt người truy cập. Tổ chức 79 hội nghị tập huấn, hội thảo, tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho 16.520 lượt người; phát trên 4.815 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền.

- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ được giao... để nhân dân có nhận thức đúng đắn, hiểu biết về tác hại của ma túy và tệ nạn ma túy, từ đó phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy, giữ vững an ninh trật tự theo tuyến, địa bàn quản lý<sup>26</sup>.

- Các Sở, ban, ngành: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành đoàn Hải Phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Hồng Bàng, Lê Chân, Dương Kinh, Đồ Sơn, Vĩnh Bảo... tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng, các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ phòng, chống ma túy, nắm chắc tình hình tư tưởng và động viên cán bộ, hội viên gương mẫu, tích cực tham gia có trách nhiệm vào công tác phòng, chống ma túy...<sup>27</sup>.

<sup>26</sup> Các đơn vị: (1) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tổ chức tuyên truyền 35 buổi/2.960 người; tổ chức cho 848 người là chủ phương tiện, ngư dân, chủ lồng bè... ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy; (2) Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức tuyên truyền 05 buổi cho đơn vị, nhân dân, ngư dân cho trên 1.200 lượt người, phát 2.450 tờ rơi; viết 04 bài tuyên truyền trên Trang Điện tử của Cảnh sát biển và Báo Pháp luật...

<sup>27</sup> **Nổi bật là:**

- Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng kết hợp Thành đoàn Hải Phòng tổ chức thành công phiên tòa giả định tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy tại Trường phổ thông DEWEY Hải Phòng.

- Sở Y tế: Tổ chức 03 buổi truyền thông trực tiếp tại các cơ sở cai nghiện ma túy cho hơn 1.000 học viên; truyền thông nhóm nhỏ 50 cuộc cho hơn 1.000 bệnh nhân điều trị Methadone; truyền thông trong cộng đồng tại 14 quận, huyện cho hơn 5.000 người nhằm nâng cao nhận thức về ma túy; truyền thông tại 03 trường Đại học, cao đẳng cho hơn 1.500 sinh viên.

- Sở Tư pháp: Đăng tải 45 tin, bài viết trên Tờ Phụ trương "Pháp luật thành phố Hải Phòng, Trang thông tin điện tử Phổ biến Giáo dục pháp luật và Trang fanpage của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

- Sở Ngoại vụ: Phối hợp với Hội Liên lạc Việt kiều tổ chức tuyên truyền vận động kiều bào và nhân thân nâng cao ý thức cảnh giác và năng lực phòng, chống ma túy có yếu tố nước ngoài... Phối hợp lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị thông tin về tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Việt Nam với tổng số gần 3.500 đại biểu tham dự.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, qua đó 100% các cơ sở giáo dục thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy; cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được tuyên truyền, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo; 100% các trường đã lồng ghép nội dung tuyên truyền qua các tiết học, các hoạt động ngoài giờ phù hợp với từng lứa tuổi, cấp học; Chủ động phối hợp với lực lượng Công an cơ sở nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm ma túy, không để ma túy xâm nhập học đường. Tổ chức ký cam kết không tham gia tệ nạn ma túy. Tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy...

- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền theo chức năng; (2) Duy trì chuyên trang, chuyên mục, đăng tin, bài và tăng thời lượng phát sóng... Các cơ quan báo chí đã đăng tải hơn 900 tin, bài và tăng thời lượng phát sóng về tuyên truyền phòng, chống ma túy;



### 3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo 799 thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tiếp tục tấn công mạnh mẽ tội phạm ma túy trên

(3) Kịp thời đấu tranh, phân bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các đối tượng qua các trang thông tin điện tử, diễn đàn, mạng xã hội; Công thông tin điện tử thành phố đã đăng tải 90 lượt tin, bài, phóng sự ảnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành về phòng, chống ma túy. (4) Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống ma túy trên Cổng Thông tin điện tử thành phố; (5) Chỉ đạo hệ thống truyền thanh các quận, huyện thực hiện các chuyên đề, chuyên mục về phòng, chống ma túy phát vào các ngày trong tuần với thời lượng trung bình 05 - 07 phút/chuyên mục, phát 01 - 02 buổi/tuần...

- Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng duy trì xây dựng và phát sóng chuyên mục "Toàn dân đoàn kết" với số lượng 04 kỳ/tháng; phối hợp, chỉ đạo tuyên truyền 04 cuộc về công tác phòng, chống ma túy cho 900 lượt cán bộ Mặt trận các cấp...

- Thành đoàn Hải Phòng: (1) Phối hợp với Công an thành phố tổ chức Hội nghị phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và Đoàn viên trong thực hiện mục tiêu "Tìm bước xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy" và ký kế hoạch phối hợp trong thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030; (2) Đưa hơn 5.350 tin bài tuyên truyền về phòng, chống ma túy trên Facebook, Website Thành đoàn Hải Phòng và các cấp bộ Đoàn; (3) Phối hợp với các đơn vị đăng cai tổ chức: "Chương trình tuyên truyền phòng, chống ma túy trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2024"; "Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên cơ sở"; "Thắp sáng ước mơ hoàn lương"; "Tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên"; (4) Tiếp tục duy trì, nhân rộng và lan tỏa các Cuộc vận động: "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp", "Ứng xử văn minh trên không gian mạng", "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới"; (5) Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông trên trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn và các ấn phẩm; tiếp tục duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phòng, chống ma túy, tư vấn lương nghiệp, tư vấn, hỗ trợ cho thanh thiếu niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng; phát hành hơn 7.520 poster tích hợp mã QR tuyên truyền phòng, chống ma túy... (6) Chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình "Đội Thanh niên truyền thông chăm sóc SKSS/SKTD, phòng, chống ma túy"; tổ chức 328 hoạt động truyền thông về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên; Duy trì hoạt động hiệu quả của 50 Đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng, chống ma túy...

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng: (1) Biên tập và đăng tải 36 tin, bài hoạt động trên trang fanpage của Hội, thu hút 42.837 lượt tương tác, 71.320 lượt tiếp cận; phát hành 8.000 Bản tin Phụ nữ và Tiên bộ; (2) Các cấp Hội đã tổ chức 14 cuộc truyền thông nhóm nhỏ, đăng tải 2.164 tin bài trên các ứng dụng mạng xã hội. (3) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong công tác phòng, chống ma túy gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ phòng, chống ma túy; đã tổ chức 07 buổi tuyên truyền trực tiếp cho 1.500 lượt hội viên, phụ nữ, trẻ em tại cộng đồng. (4) Tổ chức thăm hỏi, động viên, trợ giúp pháp lý, giới thiệu việc làm, vay vốn phát triển kinh tế cho 175 đối tượng; tư vấn trực tiếp và trực tuyến 409 lượt cho 124 người về tâm lý, pháp lý, việc làm, giáo dục là phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng, phụ nữ chấp hành xong án phạt tù, phụ nữ gặp khó khăn... (5) Duy trì hoạt động của 1.468 Câu lạc bộ "5 không, 3 sạch" với 125.324 thành viên; 442 mô hình nhóm cha mẹ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch với gần 1.000 thành viên tham gia; tiếp tục duy trì 238 mô hình đội xung kích truyền thông thay đổi hành vi với 3.570 thành viên...

- Hội Cựu Chiến binh thành phố: Tiếp tục duy trì hoạt động của 1.400 tổ, đội tuần tra phối hợp đảm bảo an ninh trật tự; các mô hình "Tổ an ninh tự quản", "Tổ an ninh CCB" tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng, chống ma túy... Các cấp hội cơ sở tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả nhiều mô hình, như: "Cán bộ hội viên phối hợp với Cảnh sát khu vực xây dựng địa bàn tổ dân phố an toàn", "Bục gác an ninh", "Camera an ninh", "Mô hình 1 + 5", "Mô hình 1 + 3", "Bến phà Văn hóa - An toàn"...

- Liên đoàn Lao động thành phố: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động... nhằm tạo các hoạt động và sân chơi lành mạnh giúp công nhân, viên chức lao động tranh xa ma túy và các tệ nạn xã hội. Triển khai các cuộc vận động với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực để nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công nhân viên chức lao động trong công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Chỉ đạo tổ chức 25 cuộc tuyên truyền; tổ chức 01 buổi tập huấn cho gần 100 công nhân lao động thuộc Công ty Cổ phần Greating Fortuner Container Việt Nam tại Khu Công nghiệp Đình Vũ.

- Hội Nông dân thành phố: Tổ chức 02 buổi tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân, người dân tại địa bàn Đồ Sơn, Kiến Thụy. Tổ chức 03 lớp giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy cho 500 hội viên tại 03 quận, huyện. Phát 1.050 tờ rơi, treo 210 pano có nội dung phòng, chống ma túy. Tổ chức cho 100% hộ nông dân đăng ký thi đua xây dựng "Gia đình nông dân văn hóa". Các cấp Hội đã tổ chức 50 buổi tuyên truyền, thụ hút hoan 4.600 cán bộ, hội viên tham gia.



các tuyến, địa bàn trọng điểm, làm chuyển biến ở nhiều địa bàn; hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng ngày càng được nâng lên, kết quả nổi bật trên một số mặt công tác:

- Phát hiện bắt giữ: 1.263 vụ/2.959 đối tượng phạm tội về ma túy, so với cùng kỳ tăng 68,8% về số vụ, tăng 98% về số đối tượng, trong đó:

+ Công an thành phố bắt giữ 1.251 vụ/2.947 đối tượng.

+ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng bắt giữ 12 vụ/12 đối tượng.

- Tổng số tang vật thu giữ: 8,7 kg heroin; 41,7 kg ma túy tổng hợp; 21,7 kg cần sa; 130,5 ml ma túy tổng hợp; 0,4 kg Cocaine, 1.940 ml Methadone, 02 súng, 31 viên đạn, 06 xe ô tô, 241 xe máy, 485 điện thoại di động, 43 cân điện tử, 451 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy.

- Các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thành phố đã: (1) Phá 71 chuyên án, bắt giữ 165 đối tượng, khởi tố 127 bị can (trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phá 02 chuyên án, bắt giữ, khởi tố 02 đối tượng); (2) đấu tranh triệt xóa 290 ổ nhóm, bắt 1.323 đối tượng, khởi tố 755 bị can; 05 đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, bắt 15 đối tượng, khởi tố 13 bị can; (3) Triệt xóa 03 tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt 541 đối tượng, khởi tố 18 bị can; (4) Bắt 66 đối tượng truy nã, trốn thi hành án, trong đó có 17 đối tượng phạm tội ma túy.

- Kết quả phối hợp giữa các ngành: Các lực lượng tiếp tục phối hợp có hiệu quả trong công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình, đấu tranh, phát hiện, bắt giữ tội phạm ma túy, đã phối hợp bắt giữ 48 vụ/68 đối tượng<sup>28</sup>; tang vật thu giữ: 0,8 kg heroin, 26,3 kg ma túy tổng hợp, 1940ml Methadone và nhiều tang vật khác có liên quan.

- Viện Kiểm sát hai cấp đã truy tố 1.196 vụ án/1.767 bị can về tội phạm ma túy, đảm bảo truy tố đúng người, đúng tội, đúng thời hạn, không có trường hợp nào phải đình chỉ do bị can không phạm tội. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 1.130 vụ án/1.659 bị cáo.

- 02 cấp Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã thụ lý 1.235 vụ/1.830 bị cáo; đã giải quyết xét xử 1.140 vụ/1.830 bị cáo, đạt tỷ lệ 92,3%.

#### **4. Công tác triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy**

<sup>28</sup> Công an thành phố đã phối hợp với các đơn vị chức năng phòng, chống ma túy:

- Phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển bắt giữ: 34 vụ/53 đối tượng.

- Phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố bắt giữ: 10 vụ/10 đối tượng.

- Phối hợp với lực lượng Hải quan bắt giữ: 02 vụ/03 đối tượng.

- Phối hợp với lực lượng An ninh hàng không: 02 vụ/02 đối tượng. *✍*



Thực hiện Hướng dẫn của Cục C04 - Bộ Công an<sup>29</sup>, Công an thành phố tổ chức thực hiện nghiêm việc đưa vào, nâng - hạ, loại điểm có nguy cơ, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Quy trình đã ban hành<sup>30</sup>, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án “Xóa tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, tăng cường công tác tuần tra, chốt điểm, đẩy mạnh công tác lập án đấu tranh bắt giữ, xử lý tội phạm ma túy tại các địa bàn trọng điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; nhất là tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tàng trữ, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để hoạt động phạm tội; đối với những điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, lực lượng Công an đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp huy động các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền toàn dân cùng tham gia giải quyết triệt để, sau khi triệt phá thành công thì không để phức tạp trở lại. Đã rà soát, lập danh sách 129 điểm nguy cơ là các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về an ninh, trật tự; tổ chức triệt xóa 03 tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt 541 đối tượng, khởi tố 18 bị can. Số vụ lợi dụng cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và dịch vụ nhạy cảm để hoạt động phạm tội về ma túy: Phát hiện: 67 vụ/1.037 đối tượng (khởi tố: 66 vụ/ 219 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính: 01 vụ = 01 đối tượng)

### **5. Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, công tác quản lý và kiểm soát tiền chất.**

- Bổ sung Quy chế hoạt động, kiện toàn Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp năm 2024 và kế hoạch phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy năm 2024.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, lên danh sách các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được phép kinh doanh các loại tiền chất và có sử dụng tiền chất trong quá trình sản xuất, nghiên cứu để theo dõi, quản lý phòng, chống nhập lậu và sử dụng các loại tiền chất sai mục đích nhằm điều chế, sản xuất trái phép ma túy. Hiện trên địa bàn thành phố có 33 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng tiền chất công nghiệp, qua theo dõi công tác này cho thấy, các loại tiền chất nhập khẩu sử dụng đều được cấp giấy phép và sử dụng đúng mục đích, trong quá trình kiểm tra, giám sát chưa phát hiện sử dụng tiền chất để sản xuất ma túy tổng hợp. Kết quả kiểm tra, giám sát:

<sup>29</sup> Hướng dẫn số 689/HD-C04-P4 ngày 21/02/2023 của Cục C04 - Bộ Công an về việc xác định và phân công, phân cấp trong đấu tranh giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

<sup>30</sup> Quy trình số 107/CAHP-PC04 ngày 10/3/2023 về việc đưa vào, nâng - hạ, loại điểm có nguy cơ, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng.



+ Công an thành phố chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy đối với 03 đơn vị. Qua kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính 01 đơn vị, xử phạt số tiền 83,5 triệu đồng.

+ Sở Công Thương chủ trì đã tổ chức 02 đợt kiểm tra liên quan đến tiền chất công nghiệp <sup>31</sup>.

## **6. Công tác cai nghiện ma túy, quản lý người sau cai nghiện.**

### **6.1. Công tác xác định tình trạng nghiện**

- Toàn thành phố có 119 cơ sở/217 xã, phường đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện.

- Đã thực hiện xác định tình trạng nghiện cho 515 trường hợp, bao gồm cả bệnh nhân điều trị Methadone.

**6.2. Công tác cai nghiện ma túy:** Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, các Cơ sở cai nghiện ma túy đã tổ chức tiếp nhận, cai nghiện tập trung cho 3.179 lượt người, bằng 140,7% (3.179/2.245) so với cùng kỳ, cụ thể:

- Số học viên năm 2023 chuyển sang: 967 người.

- Số tiếp nhận mới năm 2024: 2.212 lượt người <sup>32</sup>, bằng 132,4% so với kế hoạch năm (2.212/1.670).

- Số đang quản lý trong các Cơ sở cai nghiện ma túy: 1.446 người.

- Số người tái hòa nhập cộng đồng: 1.733 người.

- Tổ chức tư vấn, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 350 người, bằng 95% (350/368) so với cùng kỳ, bằng 100% so với kế hoạch năm.

- Kết quả thực hiện Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND thành phố: Tính đến ngày 30/11/2024, các quận, huyện đã tổ chức đưa 729 người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, đạt 167,5% so với chỉ tiêu (729/435) được giao năm 2024.

- Công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế:

<sup>31</sup> Sở Công thương chủ trì:

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Chi nhánh Công ty TNHH Fwu Ji Resins Chemical Industry tại Khu Công nghiệp Đồ Sơn, qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm, xử lý hành chính với số tiền 12,6 triệu đồng (theo kiến nghị của Tổ công tác liên ngành Trung ương).

- Sở Công thương xây dựng Kế hoạch số 2743/KH-SCT ngày 22/7/2024 kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất, tiền chất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đã kiểm tra 11 doanh nghiệp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 doanh nghiệp với số tiền 256,5 triệu đồng (01 doanh nghiệp đang trong quá trình kiểm tra)

<sup>32</sup> Phân tích cụ thể: Cai nghiện bắt buộc: 902 lượt người; cai nghiện tự nguyện: 483 lượt người; cai nghiện cho người lang thang nghiện ma túy: 58 lượt người; người nghiện được tiếp nhận tạm thời để xác định tình trạng nghiện ma túy: 769 lượt người.



+ Theo báo cáo của Sở Y tế: Tính đến ngày 30/11/2024, 15 cơ sở điều trị Methadone tại 12 quận, huyện đang điều trị cho 3.300 người, đạt 84% chỉ tiêu giao (theo Quyết định số 612/QĐ-BYT ngày 14/3/2024) trong đó ngành Y tế điều trị cho 2.406 người, ngành Lao động Thương binh và xã hội điều trị cho 954 người.

+ Triển khai Đề án duy trì và mở rộng cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2024, đã cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho 1.047/1.450 (đạt 72%) chỉ tiêu tại 14 Cơ sở điều trị Methadone.

### **7. Công tác phòng, chống trồng cây có chứa chất ma túy**

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác chỉ đạo xóa bỏ cây có chứa chất ma túy; Ủy ban nhân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; trong năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng không phát hiện vụ việc trồng cây có chứa chất ma túy.

**8. Công tác phòng, chống ma túy trong trường học:** Tiếp tục được đẩy mạnh, kiên quyết không để xâm nhập và lây lan tình trạng nghiện ma túy trong học sinh, sinh viên; Ủy ban nhân dân các quận, huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cơ sở chủ động giải tỏa các điểm hàng quán xung quanh trường học; chỉ đạo Công an phường, xã, thị trấn phối hợp với nhà trường, cha mẹ học sinh quản lý chặt chẽ con em không để bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy.

**9. Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy:** Công an thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận, giải quyết một số yêu cầu xác minh đối tượng có yếu tố nước ngoài vi phạm pháp luật về ma túy và nghi vấn phạm tội về ma túy của các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công; cử cán bộ tham gia Đoàn công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an dự Hội nghị quan chức liên lạc hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 31 tổ chức tại Hàn Quốc.

### **10. Việc bố trí nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống ma túy**

- Việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy được quan tâm thực hiện, các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo củng cố và kiện toàn về bộ máy tổ chức, tuy nhiên biên chế cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện đề án của Bộ Công an, Công an thành phố đã bố trí 100% Công an chính quy tại các xã trên địa bàn thành phố, tuy nhiên, cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở còn thiếu về quân số, chất lượng chưa đồng đều, còn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

- Việc trang bị vũ khí, phương tiện, hậu cần đảm bảo công tác đấu tranh đã được các Bộ, ngành quan tâm, đầu tư, trang cấp nhiều loại vũ khí, phương



tiện, thiết bị nghiệp vụ để phục vụ công tác, tuy nhiên, một số loại thiết bị nghiệp vụ được trang cấp đã xuống cấp, lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu công tác; đa số các loại thiết bị được nhập từ nước ngoài nên khi các thiết bị nghiệp vụ bị hỏng thì không có linh kiện để thay thế.

- Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống ma túy được quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, theo hướng ưu tiên cho các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở các tuyến, địa bàn trọng điểm và công tác cai nghiện ma túy...<sup>33</sup>, tuy nhiên, nguồn kinh phí còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ và diễn biến của tội phạm và tệ nạn ma túy trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu “*xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy*”.

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

#### 1. Ưu điểm

Trong năm 2024, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự nỗ lực vào cuộc của các Sở, ban ngành, đoàn thể xã hội, sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân thành phố... công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố đã được triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó:

- Việc tổ chức, triển khai các mặt công tác phòng, chống ma túy đã cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố, của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc chung tay kiềm chế, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

- Cấp ủy Đảng và chính quyền đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều kế hoạch với các nhóm giải pháp đồng bộ nhằm chủ động phòng, chống ma túy, tăng cường hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống ma túy; xác định rõ hơn trách nhiệm

<sup>33</sup> Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND thành phố:

- Bố trí vốn đầu tư một số dự án: (1) Dự án đầu tư nâng cấp trụ sở Công an thành phố: 21.093 triệu đồng; (2) Vốn chuẩn bị đầu tư cho các Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã: 52.938,8 triệu đồng.

- Phối hợp vận động tài trợ từ các tổ chức quốc tế cho các dự án về phòng, chống ma túy: (1) Dự án Dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Hải Phòng từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2026, số tiền 92.340 USD; (2) Dự án “Nghiên cứu mở rộng chương trình tư vấn giảm uống rượu, bia để dự phòng HIV tại Việt Nam, thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng theo cụm” tại thành phố Hải Phòng từ tháng 01/2024 đến tháng 01/2028, với tổng vốn 18.433,05 USD

- Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND thành phố bố trí kinh phí năm 2024: Chương trình phòng, chống ma túy, với số tiền 5,04 tỷ đồng. Chi cho công tác giám định ma túy, với số tiền 1,24 tỷ đồng. Kinh phí Chương trình điều trị Methadone: 14 tỷ đồng. Mua sắm trang thiết bị máy nghiệp vụ cho lực lượng Kỹ thuật Hình sự: 10 tỷ đồng. Kinh phí chi thường xuyên cho các đơn vị (Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, Trường Lao động xã hội Thanh Xuân, Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh): 115,410 tỷ đồng. Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa (Cơ sở ma túy số 2, Trường Lao động xã hội Thanh Xuân): 1,88 tỷ đồng.

- Bộ Công an bố trí: (1) Kinh phí các Dự án thuộc Chương trình phòng, chống ma túy: 3,65 tỷ đồng; (2) Kinh phí thực hiện Phương án số 02: 2,45 tỷ đồng.



trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, đưa các mặt công tác này thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, địa phương mình, từ đó tạo được thế chủ động trong phòng ngừa, ngăn chặn, loại trừ các nhân tố và điều kiện phát sinh tội phạm, gây mất ổn định về an ninh trật tự. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân rộng, duy trì và xây dựng được nhiều mô hình, tổ chức quần chúng tích cực tham gia phòng, chống ma túy tại cơ sở.

- Quan hệ phối hợp giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn nguồn ma túy thâm lậu vào địa bàn thành phố; đã phát hiện bắt giữ, điều tra mở rộng được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn; công tác đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác quản lý, kiểm soát tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; công tác tuyên truyền vận động nhân dân không tái trồng cây có chứa chất ma túy; công tác tuyên truyền, quản lý các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng trái phép khí  $N_2O$ , “bóng cười” trên địa bàn thành phố được quan tâm, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

- Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và xã hội giữ vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy... đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn nguồn ma túy thâm lậu vào địa bàn thành phố; đã phát hiện bắt giữ, điều tra mở rộng được nhiều đường dây, vụ việc mua bán, vận chuyển ma túy lớn; không phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Công tác quản lý, kiểm soát tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tuyên truyền vận động nhân dân không tái trồng cây có chứa chất ma túy được quan tâm, đạt nhiều kết quả.

- Công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; các địa phương đã chủ động nguồn kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma túy và có nhiều sáng kiến khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tiếp tục được duy trì, qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

## **2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc**

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác phòng, chống ma túy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Kết quả phát hiện, đấu tranh đối với các đường dây tội phạm ma túy có yếu tố xuyên quốc gia còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trong giai đoạn hiện nay.

- Việc triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy ở một số ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chưa có giải pháp để thực hiện xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy. 4



- Công tác tuyên truyền tuy đã có đổi mới về nội dung, hình thức song vẫn còn thiếu những chương trình tuyên truyền có chiều sâu về kỹ năng phòng tránh ma túy tổng hợp, một số bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên còn chưa được tiếp cận, chưa nhận thức đúng về sự nguy hại của ma túy tổng hợp, do đó chưa phát huy hết hiệu quả trong công tác phòng ngừa nên số người sử dụng ma túy tổng hợp có nguy cơ gia tăng.

- Công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do các tiêu chí đánh giá, thống kê còn chung chung nên chưa đánh giá đúng thực trạng người nghiện ma túy tại cộng đồng; còn hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

- Trong công tác cai nghiện: Công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng hiệu quả chưa cao, chủ yếu mới thực hiện được việc cắt con, việc theo dõi, quản lý, hỗ trợ sau giai đoạn cắt con còn gặp nhiều khó khăn. Việc thu hút người tham gia điều trị thay thế bằng Methadone tại các cơ sở điều trị còn gặp nhiều khó khăn do số người nghiện ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng. Cơ sở vật chất tại các cơ sở cai nghiện tập trung còn chưa đáp ứng được yêu cầu; số người nghiện ma túy tổng hợp vào cai nghiện tập trung tại các cơ sở cai nghiện ngày càng tăng, việc điều trị cho số học viên này thường kéo dài, gây khó khăn cho công tác quản lý học viên.

*Nguyên nhân tồn tại nêu trên là do:*

- Việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy ở một số đơn vị, địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức, còn chung chung; một số đơn vị, địa phương mặc dù có văn bản triển khai, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy nhưng sau khi triển khai không tiến hành công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

- Hệ thống văn bản về phòng, chống ma túy vẫn còn chưa đồng bộ; văn bản hướng dẫn trong công tác lập hồ sơ giáo dục người nghiện tại xã phường, thị trấn và công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc còn bất cập và chưa được tháo gỡ. Chế độ, chính sách về cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện chưa đáp ứng được với thực tiễn.

- Cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trong tình hình mới, với yêu cầu công tác cai nghiện. Chế độ chính sách chưa khuyến khích, thu hút được cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống ma túy. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống ma túy còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.



#### IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2025

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu “*xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy*”.

2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện sâu rộng, có hiệu quả công tác phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và kế hoạch truyền thông phòng, chống ma túy giữa các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung đổi mới về nội dung, phong phú về hình thức, phù hợp với từng loại đối tượng; tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, các nhóm có nguy cơ cao. Chú trọng việc lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục, phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng báo cáo viên về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy và lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống ma túy. Tập trung lực lượng, phương tiện, đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm và tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả đấu tranh, điều tra, bắt giữ các đường dây, ổ nhóm sản xuất, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện trong xuất, nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, các loại thuốc thú y có chứa chất ma túy, kiên quyết không để lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp; tổ chức lực lượng phát hiện, triệt phá kịp thời diện tích trồng cây có chứa chất ma túy.

4. Phối hợp kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong hoạt động xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp.

5. Tăng cường phối hợp giữa các ngành nội chính trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy đảm bảo kịp thời, nghiêm minh. Phối hợp trao đổi thông tin, bắt giữ tội phạm ma túy và thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy với các địa phương bạn và nước ngoài.

6. Thực hiện rà soát, thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy, đảm bảo 100% người nghiện ma túy đều được đưa vào danh sách, có hồ sơ theo dõi, quản lý; xác định được nguyên nhân, tình trạng người nghiện ma túy ở từng địa bàn và các vấn đề có liên quan... trên cơ sở đó đề ra các giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp, hiệu quả trong tình hình mới, trong đó tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ đối với các đối tượng nghiện ma túy nặng, có dấu hiệu rối loạn tâm thần “ngáo đá”... để phòng ngừa các hành vi vi



phạm pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

7. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống ma túy; đề xuất các cơ quan, cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ; kết nối, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, lực lượng chức năng để nâng cao hiệu quả công tác. Tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ quan, cấp có thẩm quyền mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống ma túy

Ban chỉ đạo 799 thành phố Hải Phòng trân trọng báo cáo Bộ Công an./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- V01, C04 - Bộ Công an;
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND;
- Các sở, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, PCVP Trần Văn Thiệu;
- Phòng: NCKTGS, VX;
- Lưu: VT, NCKTGS6.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN  
Lê Khắc Nam**